



4 – 6 สิงหาคม 2558 หน้า 12

กยท.โลกหลังจับคู่ธุรกิจทางการค้า ได้สัญญาขายยางแผ่นกว่าต้นต่อปี

นายวีระศักดิ์ ชวัญเมือง ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากการเข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจเจรจาทางการค้า The International Rubber Business Matching กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 30 สถาบัน 3 เครือข่ายทั่วประเทศ ภายในงานแสดงสินค้า Southern International Trade Expo 2015 ที่กรมส่งเสริม

การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และการยางแห่งประเทศไทยจัดขึ้นร่วมกันเป็นครั้งแรกนั้นเป็นการเจรจาธุรกิจกับบริษัทผู้ซื้อยางพาราและผลิตภัณฑ์ 15 บริษัท จาก 8 ประเทศทั่วโลก ซึ่งแจ้งความจำนงซื้อยางพารากว่า 500,000 ตัน

สำหรับการเจรจาครั้งนี้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ มีการตกลงซื้อ-ขาย ทั้งน้ำยางข้น ยางแผ่นรมควัน

ยางคอมปาวด์ และยางก้อน STR 20 ผู้ซื้อจากหลายประเทศให้ความสนใจ โดยเฉพาะประเทศจีนมีการตกลงทำ เอ็มโอยูไม่ต่ำกว่า 15,000 ตันปี และมีการเซ็นสัญญาซื้อขายยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 และยางแท่ง STR 20 กับบริษัท แกรนด์เอเชีย 10,000 ตัน/ปี

นอกจากนี้ ประเทศอินเดียและประเทศทางแถบยุโรปให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ยางพาราซึ่งรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 150,000 ตันปี นับเป็นการเปิดโอกาสให้นักธุรกิจค้ายางพาราในประเทศสามารถขยายช่องทางการค้าได้มากขึ้น



กยท. ร่วมเปิดงาน Southern International Trade Expo 2015 และร่วมงานเจรจา ผู้ซื้อ
จากทั่วโลก ในงาน The International Rubber Business Matching ณ จ. สุราษฎร์
ธานี

- ThaiPR.net 3 ส.ค. 2558

กรุงเทพฯ--3 ส.ค.--สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยคนแรก ประเดิมร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้า Southern International Trade Expo 2015 จับมือสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเปิดโต๊ะเจรจการค้าเวที The International Rubber Business Matching ณ จ. สุราษฎร์ธานี บรรยายภาคเป็นไปด้วย ความคึกคักทั้งผู้ซื้อและผู้ค้ายาง

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.)คนแรก ได้เข้าร่วมเปิดงานแสดงสินค้า Southern International Trade Expo 2015 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 23-26 กรกฎาคม 2558 ณ เซ็นทรัลพลาซ่า จ. สุราษฎร์ธานี โดยกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทย – อินเดีย เพื่อมุ่งสานความสัมพันธ์ทางการค้าอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างสุราษฎร์ธานีและเมืองสุราต รัฐคุชราท ประเทศอินเดีย มีพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มิสเตอร์ จี.บาลา สุปรามานิเยน อุปทูตอินเดียประจำประเทศไทย มิสเตอร์นิรานัน ชานชเมรา นายกเทศมนตรีเมืองสุราต ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด

ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าทั้งสิ้น 180 คูหา ซึ่งคัดเลือกจากบริษัทที่มีศักยภาพในการส่งออกของ 14 จังหวัดภาคใต้ โดยแบ่งเป็นกลุ่ม สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าแฟชั่น สินค้าสุขภาพและความงาม สินค้าของใช้ภายในบ้าน/ของตกแต่งบ้าน สินค้า **ยางพารา** และวัสดุก่อสร้าง โลจิสติกส์/ธุรกิจบริการ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสินค้าจากประเทศอินเดีย 30 บริษัทและจากประเทศมาเลเซียจากรัฐชายแดน 3 คูหา และมีนิทรรศการจากภาครัฐและเอกชนมาให้คำแนะนำ ข้อมูลสินค้าและบริการ ซึ่ง กยท. ได้ร่วมจัดคูหานวัตกรรม **ยางพารา** และผลิตภัณฑ์จาก **ยางพารา** ด้วยเช่นกัน



- 2 -

โอกาสนี้ นายวีระศักดิ์ ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจเจรจาทางการค้า The International Rubber Business Matching กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 30 สถาบัน 3 เครือข่ายทั่วประเทศ ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และการยางแห่งประเทศไทยจัดขึ้นร่วมกันเป็นครั้งแรก ณ โรงแรมโดมอนด์พลาซ่า โดยเป็นการเจรจาธุรกิจกับบริษัทผู้ซื้อยางพาราและผลิตภัณฑ์ 15 บริษัทจาก 8 ประเทศทั่วโลก ซึ่งแจ้งความจำนงซื้อยางพารา กว่า 500,000 ตัน

การเจรจาครั้งนี้เห็นผลเป็นที่น่าพอใจ มีการตกลงซื้อ-ขาย ทั้งน้ำยางข้น ยางแผ่นรมควัน ยางคอมปาวด์ และยางก้อน STR 20 ผู้ซื้อจากหลายๆ ประเทศได้ให้ความสนใจ โดยเฉพาะประเทศจีนมีการตกลงทำ MOU จำนวนไม่ต่ำกว่า 15,000 ตัน/ปี และมีการเซ็นสัญญาซื้อขายยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 และยางแท่ง STR 20 กับบริษัท แกรนด์เอเชีย จำนวน 10,000 ตัน/ปี นอกจากนี้ประเทศอินเดียและประเทศทางแถบยุโรปก็ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ยางพาราอยู่ไม่น้อย ซึ่งรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 1.5 แสนตัน/ปี การเปิดโต๊ะจับคู่เจรจาธุรกิจครั้งนี้ นับเป็นการเปิดโอกาสให้นักธุรกิจค้ายางพาราในประเทศสามารถขยายช่องทางการค้าได้มากขึ้น




ไทยบริษั

ข้าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

4 สิงหาคม 2558 หน้า 7



โบลกข้าว ดำทุกขั

“บุญใจ” เข้าเวรโบลกข้าวประจำวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558

■ มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัด “โครงการเข้าค่ายข้าว” รับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง 15-18 ปีที่กำลังศึกษาระดับ ม.3-ม.5 หรือ ปวช. ปี 1-2 เป็น “ยุวทูตข้าว” สนใจส่งใบสมัครพร้อมกับหนังสือรับรองภายใน 31 ส.ค.58 มายังมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900 โทรศัพท์ 0-2942-7620, 0-2942-7626 E-mail : ricefoundthailand@thairice.org คิวไลน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thairice.org.....

■ ด้วยอุตสาหกรรมเกษตรมีวัสดุเหลือใช้เป็นจำนวนมาก ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ชันสวีท จำกัด เพื่อดำเนินการศึกษาค้นคว้าสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

พัฒนาพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และสาธารณประโยชน์ต่อไป

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ.....

■ รับกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทุนการศึกษา สกย.सानฝันคนพันธุ์เกษตรป็นสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางแจกทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษา ลูกหลานชาวสวนยางไปทั้งสิ้น 11 ทุน ทุนละ 22,000 บาทรวมเป็นเงิน 242,000 บาท.....

■ ถึงกรณี IUU การบังคับใช้เครื่องมือทำการประมงและการควบคุมดูแลแรงงานภาคการประมงจะเป็นปัญหาดังเดิม ถูกไล่เลยมานานจนผู้ปฏิบัติชินชา เพื่อรีเฟรชกำลังพลให้เข้ายุคสมัย กรมประมงจัดโครงการจัดฝึกรอบรมหลักสูตรตรวจการประมงมาเป็นรุ่นที่ 18 มีเจ้าหน้าที่ผ่านหลักสูตรมา 300 กว่าคนแล้วจ้า และจะฝึกรอบรมต่อไปจนกว่าจะมีกำลังคนเพียงพอในการรับมือกับปัญหา IUU แบบไม่อุบหน้าปะจุมุก.

บุญใจ

4 สิงหาคม 2558 หน้า 1, 6 (1)

‘ครัวเรือน-ขนส่ง-อุตสาหกรรม’เฮ ลดโลลละ1บ.



ม.ร.ว.ปรีดิยาธร
เทวกุล

ทุบราคา‘แอลพีจี’
‘ส่งออก’กู่ไม่กลับ
ปีนี้เงินหาย3แสนล.
สรท.ประเมินส่งออกปีนี้นิวหนัก
ดิ่งทะลุ 4% เม็ดเงินค้าขาย
ระหว่างประเทศหาย 3 แสนล้าน
(อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 1

แอลพีจี

เงินเฟ้อค.ล.บต่อเดือนที่7

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) แถลงว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (เงินเฟ้อ) เดือนกรกฎาคม 2558 เท่ากับ 106.57 ติดลบ 0.07% จากเดือนมิถุนายน 2558 และติดลบ 1.05% เมื่อเทียบเดือนกรกฎาคม 2557 ถือเป็นติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว หรือเฉลี่ยช่วง 7 เดือนปีนี้ ติดลบ 0.85% โดยมีสาเหตุจากราคาน้ำมันตลาดโลกและน้ำมันขายปลีกในประเทศต่ำกว่าปีก่อน ทำให้ต้นทุนและราคาสินค้าทรงตัวระดับต่ำ สำหรับแนวโน้มเงินเฟ้อไตรมาส 3 ปีนี้ จะยังติดลบ 0.3-0.5% และอาจต้องปรับคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2558 ใหม่ จากเดิมคาดว่าจะอยู่ในช่วง 0.6-1.3%

ชี้คนคิดไปเอง‘ของแพง’

“เงินเฟ้อติดลบ 7 เดือนต่อเนื่องตามทฤษฎีจะมองว่าเงินฝืด แต่ขณะนี้ยังไม่ถือว่าเป็น

เงินฝืด เพราะเป็นการติดลบจากราคาน้ำมันและต้นทุนสินค้าลดลง ทำให้ราคาสินค้าถูกลงกว่าปีก่อน เทียบสินค้าหลักในประเทศอาเซียนด้วยกัน ทั้งซีเมนต์ น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ก็พบว่าราคาขายปลีกในไทยถูกกว่าเป็นส่วนใหญ่ แต่การที่คนรู้สึกว่าของแพง เพราะมองจากรายได้ที่ลดลง หรือวิตกต่อเงินในกระเป๋าที่จะใช้จ่ายในอนาคต จึงระวังใช้จ่ายและมองว่าของยังแพง แต่แนวโน้มเงินเฟ้อเป็นบวกน่าจะกลับมาอีกครั้งในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้นี้ คงใช้เวลาอีก 1 เดือน ดูตัวแปรเรื่องราคาน้ำมันและค่าบาทก่อนว่าจะเคลื่อนไหวทางใด จึงจะได้อิสระว่าจะปรับลดคาดการณ์เงินเฟ้อใหม่ ส่วนจะติดลบหรือไม่ ยังไม่อาจระบุได้ชัดเจนในขณะนี้ เพราะน้ำมันและค่าบาทยังผันผวนสูง แต่ยอมรับว่าต่ำกว่าคาดการณ์เดิม” นายสมเกียรติกล่าว

นายสมเกียรติกล่าวว่า เงินเฟ้อเดือนกรกฎาคมยังติดลบ เนื่องจากดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สูงเล็กน้อย 0.41% โดยเฉพาะราคาผักและอาหารสดปรับขึ้น เนื่องจากอากาศแปรปรวนกระทบต่อผลผลิตติดลบต่อเนื่อง ขณะที่ดัชนีราคาที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ลดลง 0.34% อาทิ แก๊สโซฮอล์ น้ำมันเบนซิน แกรมพวสระผม ครีมนวดผม น้ำยารีดผ้า น้ำหอม เป็นต้น ส่วนที่เพิ่มขึ้น อาทิ ค่าลงทะเบียน-ค่าธรรมเนียมอุดมศึกษาภาครัฐ เพิ่มขึ้น 6.40% ค่าห้องพักโรงแรม ค่าล้างรถยนต์ เป็นต้น สินค้าที่ใช้คำนวณเงินเฟ้อ 450 รายการในเดือนกรกฎาคม ปรับราคาเพิ่ม 165 รายการ เท่าเดิม 201 รายการ และราคาลดลง 84 รายการ

กบง.ลดแอลพีจีลง1บาท/กก.

ที่กระทรวงพลังงาน นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รมว.พลังงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)

เพื่อพิจารณาโครงสร้างราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ในเดือนสิงหาคม 2558 จากนั้นเปิดเผยผลประชุมว่า จากราคาแอลพีจีตลาดโลกที่ปรับลดลงเหลือ 379 เหรียญสหรัฐ/ตัน จากเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 407 เหรียญสหรัฐ/ตัน และเมื่อคำนวณแบบถ่วงน้ำหนักจากราคาหน้าโรงกลั่นและโรงแยกก๊าซ ทำให้ต้นทุนแอลพีจีลดลง 79 สตางค์/กก. กบง.จึงเห็นว่าการดังกล่าวควรลดราคาขายปลีกในประเทศให้แก่ประชาชน 1 บาท/กก. หรือ 54 สตางค์/ลิตร มีผลทั้ง 3 กลุ่ม คือ ภาคครัวเรือนขนส่ง และอุตสาหกรรม

“ช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาแอลพีจีตลาดโลกลดลงเมื่อคิดแบบถ่วงน้ำหนักทำให้ราคาขายปลีกควรลดลงเช่นกัน แต่เนื่องจากการปรับลดลงเล็กน้อยจึงยังไม่ลดราคาขายปลีก

อย่างเป็นทางการ แต่ครั้งนี้เห็นว่าลดค่อนข้างมาก จึงลดเก็บเงินกองทุนแอลพีจีอีกส่วนหนึ่งเพื่อทำให้ขายปลีกลดลงถึง 1 บาท/กก. เพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยผลที่เห็นชัดคือ ดัชนีดัชนีราคา 15 กก.จะลดลงทันที 15 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม” นายณรงค์ชัยกล่าว

ไม่การันตีค่าครองชีพถูกลง

นายณรงค์ชัยกล่าวว่า แม้ราคาขายปลีกแอลพีจีทุกกลุ่มจะปรับลง แต่ในส่วนของการครองชีพประชาชนต้องขึ้นอยู่กับพ่อค้าแม่ค้า รวมทั้งกระทรวงคมนาคมที่จะประสานกับผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะที่ใช้เชื้อเพลิงแอลพีจีด้วย

“บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหาร รัฐบาลคงไปบังคับไม่ได้ เนื่องจากกลุ่มนี้มีรายได้น้อยอยู่แล้ว และที่ผ่านมาแบกรับต้นทุนสูง อาทิ ค่าแรง ถ้าไรส่วนหนึ่งจึงมาจากต้นทุนที่ลดลง ดังนั้นหากบรรดาร้านค้าอยากขายเพิ่มขึ้นก็คงไปลดราคาลงกันเอง แต่หากประชาชนซื้อก๊าซจากร้านค้าและยังแพงอยู่ก็ขอให้แจ้งต่อ

4 สิงหาคม 2558 หน้า 1, 6 (2)

กระทรวงพาณิชย์ในการเข้าดูแลได้เช่นกัน” นายณรงค์ชัยกล่าว

นายณรงค์ชัยกล่าวว่า นอกจากนี่ที่ประชุม กบง.ยังมีมติเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง โดยให้มีการชดเชยราคาให้กับโรงกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิงที่รับซื้อน้ำมันจากขยะพลาสติก ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 และให้มีการทบทวนต้นทุนการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกทุกๆ 1 ปี โดยใช้กลไกประกันราคารับซื้อน้ำมันขยะพลาสติกเฉลี่ยที่ 14.50 บาท/ลิตร โดยหากโรงกลั่นหรือผู้ค้าน้ำมันซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 9 แห่งที่สามารถผลิตน้ำมันจากพลาสติกได้ รับซื้อน้ำมันขยะพลาสติกจะสามารถได้รับอัตราเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้ ซึ่งมีหลักเกณฑ์การคำนวณ คือ อัตราเงินชดเชยเท่ากับ 14.50 บาท/ลิตร ลบกับราคาน้ำมันดิบซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 11.50 บาท/ลิตร

สรท. ชี้ส่งออกปีนี้เป็นเงินหาย 3 แสนล.

นายนิพนธ์ เทพสิทธิ์า ประธานสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยถึงสถานการณ์การส่งออกของไทย ว่า สรท.ได้ปรับคาดการณ์การส่งออกไทยปีนี้ จากขยายตัวติดลบ 2% เพิ่มเป็นติดลบ 4.2% หรือคิดเป็นมูลค่าการส่งออก 218,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นการติดลบต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และส่งออกต่ำสุดในรอบ 6 ปีนับตั้งแต่ปี 2552 ที่เคยติดลบ 12% ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออกปี 2557 ที่มูลค่า 227,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับมูลค่าส่งออกของไทยที่คิดเป็นเงินบาทหายไปจำนวน 300,000 ล้านบาท เนื่องจากราคาน้ำมันสำเร็จรูปและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน อาทิ เคมีภัณฑ์ ยางพารา ซึ่งมีสัดส่วนถึง 14% ของมูลค่าส่งออกทั้งหมด มีราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง

นายนิพนธ์กล่าวว่า การส่งออกที่ติดลบยังเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอการฟื้นตัว ทำให้อุปสงค์ที่มีต่อสินค้าไทยฟื้นตัวอย่างล่าช้า ค่าเงินของประเทศไทยที่แข็งขึ้นค่ามากกว่าไทย การย้ายฐานการผลิตของกลุ่มสินค้าสำคัญประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่มีการแข่งขันด้านการส่งออกสูง โดยเฉพาะจีนถือเป็นประเทศพัฒนาการด้านการส่งออกอย่างรวดเร็วในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา ขณะที่ฟิลิปปินส์ก็มีพัฒนาการอย่างมีนัยสำคัญ

“หากสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก อาทิ

สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่น สามารถกลับมาฟื้นตัวได้ในช่วงปลายปี อาจส่งผลดีต่อการส่งออกมากขึ้น ทำให้การส่งออกอาจติดลบไม่ถึง 4.2% ตามที่คาดการณ์ไว้ คืออาจติดลบเพียง 3.7% แต่หากเศรษฐกิจโลกไม่สามารถฟื้นตัวได้ และประสบปัญหาทรุนแรงมากกว่าเดิม การส่งออกของไทยก็อาจมีสิทธิติดลบถึง 4.7% ได้” นายนิพนธ์กล่าว

อยู่ไม่เอาใช้เงินกระตุ้นศก.

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีกระทรวงการคลังจะเสนอ 6

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาว่า ยังไม่เห็นรายละเอียดอย่างไรก็ตาม เรื่องที่กระทรวงการคลังจะเสนอต้องผ่านการเห็นชอบของตนก่อน ซึ่งจะต้องดูว่ามาตรการที่เสนอจะกระตุ้นด้วยอะไรบ้าง จะได้ผลหรือไม่ และต้องดูช่วงเวลาที่เหมาะสมไม่ควรใช้พร่ำเพรื่อ ที่ผ่านมามากมาตรการเป็นแผนระยะยาวก็ถูกเรียกว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจควรจะเป็นมาตรการระยะสั้น

ม.ร.ว.ปรีดิยาธรกล่าวว่า รัฐบาลคงจะต้องไปช่วยเหลือในจุดที่อ่อนที่สุดก่อนคือ ปัญหาของชาวนาที่ปลูกข้าวไปแล้ว 8 ล้านไร่ เป็นข้าวที่ปลูกในเขตชลประทาน 4.5 ล้านไร่ ซึ่งคาดว่าจะมีพื้นที่นาข้าวเสียหายประมาณ 1.5 ล้านไร่ ซึ่งรัฐบาลจะเข้าไปชดเชยให้เพราะปลูกข้าวไปแล้ว แต่ไม่สามารถส่งนำไปเลี้ยงได้ โดยรัฐจะชดเชยให้อย่างยุติธรรม และไม่ได้ชดเชยด้วยการให้ปัจจัยทางการผลิตเพราะเป็นวิธีที่เก่าไปแล้ว

ม.ร.ว.ปรีดิยาธรกล่าวว่า สำหรับการใช้จ่ายมาตรการทางการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมองว่าไม่สมควรอย่างยิ่ง โดยเฉพาะใช้การลดดอกเบี้ยมากระตุ้นการบริโภคภาคเอกชน เพราะจะทำให้เกิดหนี้ครัวเรือนมากขึ้น

“บางที่การออกมาตรการมากระตุ้นด้วยการใช้เงินมาช่วยอุดหนุนเศรษฐกิจในช่วงที่ชะลอตัว ก็ไม่ได้ใช้เงินเพียงแค่นี้เดียว แต่ต้องใช้เงินถึง 2 ปีแน่นอน ดังนั้นจึงต้องเก็บเงินไว้อุดหนุนในอนาคตด้วย ที่ผ่านมาก็มีคนถามว่าทำไมไม่ใช้จ่ายเงินให้หมด เพราะถ้าทำอย่างนั้น ในวันข้างหน้าจะไม่มีเงินเหลือมาช่วยดูแลเศรษฐกิจได้” ม.ร.ว.ปรีดิยาธรกล่าว

มท.ขอ 6.5 พันล. ช่วยเกษตรกร

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผย

ว่า ในวันที่ 4 สิงหาคม กระทรวงมหาดไทย จะเสนอของบประมาณ 6,541 ล้านบาท ต่อกรม. เพื่อสนับสนุนมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งยั่งยืน โดยจะใช้งบประมาณจากงบกลาง โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยเหลือเกษตรกรจำนวน 12,515 กลุ่ม จาก 4,966 โครงการ จำนวน 6,740 กิจกรรม ซึ่งจะมีประชาชนได้รับประโยชน์รวมทั้งสิ้น 2.18 ล้านครัวเรือน

รายงานข่าวระบุว่า รายละเอียดโครงการประกอบด้วย 1.โครงการด้านพัฒนาอาชีพ (ไอทีอป) วงเงิน 1,179 ล้านบาท 2.ด้านการผลิตพืช จำนวน 806 กิจกรรม วงเงิน 783 ล้านบาท 3.ด้านปศุสัตว์ 987 กิจกรรม วงเงิน 969 ล้านบาท 4.ด้านประมง 336 กิจกรรม วงเงิน 216 ล้านบาท 5.ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 99 กิจกรรม วงเงิน 129 ล้านบาท 6.ด้านปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 1,311 กิจกรรม วงเงิน 1,171 ล้านบาท 7.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 33 กิจกรรม วงเงิน 26 ล้านบาท 8.ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร 1,081 กิจกรรม วงเงิน 1,961 ล้านบาท และ 9.ด้านสาธารณูปโภค 47 กิจกรรม วงเงิน 91 ล้านบาท

ตั้งกองทุนช่วยประมง

นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีหนังสือสั่งการให้กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง เร่งหาหรือมาตรการช่วยเหลือชาวประมงโดยใช้รูปแบบการช่วยเหลือผ่านกองทุน หลังจากชาวประมงไทยที่ต้องประสบปัญหาจากการที่รัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หรือ IUU

“หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือกันในระดับเจ้าหน้าที่ไปแล้วในเบื้องต้น เพื่อเร่งตั้งกองทุนในการแก้ปัญหาชาวประมง ส่วนมาตรการเป็นอย่างไร จะหารือกันในครั้งถัดไป เพื่อเร่งจัดความเดือดร้อนแก่ชาวประมง ทั้งในเรื่องของหนี้สิน โดยเฉพาะหนี้นอกระบบ ส่วนเรื่องมาตรการซื้อเรือคืนจากชาวประมงที่ต้องเลิกกิจการด้วยหรือไม่ ในเรื่องนี้ต้องหารือกันอีกครั้ง” นายอำนาจกล่าว

4 สิงหาคม 2558 หน้า 1, 6 (3)

เลี้ยงขงร่างกรม.รายได้เกษตรกร

ด้านนายปิณฑพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าเตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.รายได้เกษตรกร พ.ศ...ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ซึ่งหลังจากหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วจะมีจดหมายตราที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการชาวสวนออกไป จากเดิมกำหนดรายละเอียดของร่างเป็นร่าง พ.ร.บ.รายได้และสวัสดิการเกษตรกร พ.ศ... เนื่องจากมีหลายฝ่ายเห็นว่า สวัสดิการเกษตรกรมีความซ้ำซ้อนกับกองทุนสวัสดิการอื่นๆ ที่ภาครัฐมีอยู่แล้ว

นายปิณฑพงศ์กล่าวว่า การผลักดันร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ เพื่อสร้างความมั่นคงให้เกษตรกรเมื่อต้องประสบปัญหาราคาลินค้าผันผวนทำให้รายได้ตกต่ำกว่ามาตรฐาน ขณะนี้ภาครัฐจะให้ความช่วยเหลือเยียวยาไปตามนโยบายซึ่งขาดความมั่นคงและชัดเจน โดยไม่มีกฎหมายคุ้มครองรายได้อย่างเป็นรูปธรรม ร่างกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อขจัดปัญหาความยากจนของเกษตรกร ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ที่สำคัญไม่สร้างภาระต้องประมาณแผ่นดิน และมีช่องว่างให้การเมืองใช้เกษตรกรเป็นเครื่องมือในการหาเสียง

จัดบช่วยเกษตรกรโดยเฉพาะ

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเสริมว่า ร่าง พ.ร.บ.รายได้เกษตรกร มีสาระสำคัญได้แก่ 1.กำหนดให้มีการตั้งคณะกรรมการรายได้เกษตรกรขึ้น มา 1 ชุด มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเป็นประธาน เพื่อกำหนดนโยบายช่วยเหลือด้านรายได้ให้เกษตรกร กำหนดแผนงาน งบประมาณ และโครงการช่วยเหลือ เสนอ ครม.เพื่ออนุมัติโครงการช่วยเหลือ ภายใต้งบประมาณที่ต้องจัดสรรให้แต่ละปี คือ ไม่เกิน 1% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง หรือประมาณ 1.3 แสนล้านบาท

2.ให้มีคณะกรรมการกำหนดรายได้รายจ่ายเกษตรกร โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณราคาลินค้าเกษตรกร ต้นทุนการผลิต การคำนวณรายได้ รายจ่ายของเกษตรกรเพื่อกำหนดรายได้ขั้นต่ำของครัวเรือนเกษตรกร เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 3.กำหนดการช่วยเหลือรายได้เกษตรกรแบบเป็นครัวเรือน ตามเกณฑ์ที่

คณะกรรมการกำหนดรายได้รายจ่ายเกษตรกรกำหนดไว้ โดยเกษตรกรจะต้องมีการขึ้นทะเบียนขอรับการช่วยเหลือตามประกาศก่อน

ธ.ก.ส.แจงผลโครงการพักหนี้

ด้านความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร แหล่งข่าวจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า โครงการพักหนี้เกษตรกรครั้งล่าสุดที่ ธ.ก.ส.ดำเนินการคือ ในช่วงปี 2555 เป็นการพักชำระหนี้ดีและหนี้เสียร่วมกับธนาคารเฉพาะกิจ 4 แห่ง มีลูกหนี้เข้าร่วมโครงการกว่า 4 ล้านราย มูลหนี้กว่า 5 แสนล้านบาท โดยในส่วนของพักหนี้เสีย ครบกำหนดไปเมื่อช่วงปี 2557 มีลูกหนี้ประมาณ 4 แสนราย วงเงิน 5 หมื่นล้านบาท พบว่าลูกหนี้บางส่วนสามารถกลับมาเป็นหนี้ปกติ เพราะมีการปรับโครงสร้างหนี้ และบางส่วนต้องเข้าโปรแกรมการพักหนี้ที่กำหนดไว้ อาทิ ออมสร้างอาชีพ การทำบัญชีครัวเรือน หรือฟื้นฟูอาชีพใหม่ ทำให้กลุ่มนี้มีเงินกลับมาจ่ายหนี้ได้

แหล่งข่าวกล่าวว่า ส่วนกลุ่มพักหนี้ดี 3 ล้านราย วงเงินกว่า 4.5 แสนล้านบาท ในส่วนของ ธ.ก.ส.จะครบกำหนดการพักหนี้ในปี 2558 นี้ โดยเกษตรกรจะเริ่มจ่ายหนี้ในวันที่ 1 เมษายน 2559 ขณะนี้จึงยังประเมินไม่ได้ว่าจะเป็นอย่างไร แต่พบว่ามีเกษตรกรบางส่วนขอออกจากรายการ เนื่องจากต้องการกู้เงินก้อนใหม่มาลงทุนปลูกพืช

“ในเรื่องพักหนี้รอบใหม่ ขณะนี้ฝ่ายนโยบายยังไม่พูดถึงและคิดว่าจะไม่มีแน่นอน เพราะต้องใช้เงินจำนวนมากประมาณ 3.6 หมื่นล้านบาท และรัฐต้องชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส.ประมาณ 50% หรือ 1.8 หมื่นล้านบาท โดยขณะนี้ ธ.ก.ส.มีโครงการออกมหลายโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอยู่แล้ว ล่าสุดบอร์ด ธ.ก.ส.ก็มีมติให้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรรายย่อยผ่านระบบ ธ.ก.ส. เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรรายย่อยที่มีหนี้สินรายละไม่เกิน 500,000 บาท จำนวน 818,000 ราย หนี้สินจำนวนประมาณ 116,000 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการโครงการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558-31 มีนาคม 2559 คิดว่าตรงนี้น่าจะยังยืนกว่าการพักหนี้ทีเดียวทั้งหมด” แหล่งข่าวกล่าว

กองสลากยื่นออก3ตัวหน้า1ก.ย.

พล.ต.ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า ผล

พณ.เปิดตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อ)

เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันในปี 2557



การยกเลิกรางวัลแจ็กพ็อตของรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล และนำมากระจายให้รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัลเพิ่มขึ้นจาก 2 ล้านบาท เป็น 3 ล้านบาท ทำให้การนำสลากไปรวมชุดน้อยลงส่งผลให้ราคาขายสลากอยู่ที่ใบละ 80 บาท ได้อย่างถาวร ซึ่งจากการลงพื้นที่รับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับผู้ค้าสลากในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา พบว่าการขายสลากเกินราคาเริ่มลดลง เหลือไม่ถึง 5 รายต่อวัน จากเดิมมีการร้องเรียนเข้ามากว่า 10 รายต่อวัน

พล.ต.ฉลองรัฐกล่าวว่า สำหรับการออกรางวัล 3 ตัวหน้า จะออกรางวัลในงวดวันที่ 1 กันยายน โดยเริ่มวางขายสลากดังกล่าวต่อประชาชนตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคมเป็นต้นไป โดยมีกรปรับเปลี่ยนโครงสร้างเงินรางวัลเลข 3 ตัวใหม่ จากเดิมรางวัลเลขท้าย 3 ตัวที่มีการออกรางวัล 4 ครั้ง เงินรางวัล รางวัลละ 2,000 บาท เปลี่ยนใหม่เป็นรางวัลเลขหน้า 3 ตัว ออก 2 ครั้ง เงินรางวัล รางวัลละ 2,000 บาท และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ออก 2 ครั้ง เงินรางวัลรางวัลละ 2,000 บาท มีข้อดีคือจะทำให้ผู้ขายสลากสามารถขายได้ง่ายขึ้น เช่น เลข 0 ติดกัน ประชาชนไม่นิยมซื้อ เมื่อเปลี่ยนมาเพิ่มเลขหน้า 3 ตัว ทำให้ประชาชนมีโอกาสถูกรางวัลได้ง่ายขึ้นทั้งตัวหน้าและตัวหลัง

สนช.แปล'กัม.ค้ำมนุษย์'แจงตช.

ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แถลงถึงการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ว่า ที่ผ่านมา สนช.ได้ผ่านกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ อาทิ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

4 สิงหาคม 2558 หน้า 1, 6 (4)

ฉบับที่ 2 เพื่อเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นในการปราบปรามตามกฎหมายควบคุมดูแลการกระทำผิดต่อเด็กและเยาวชนในทางเพศ นอกจากนี้ สนช.กำลังรอการพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์อีก 4-5 ฉบับ ที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จะส่งให้พิจารณา เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยได้ดำเนินการแก้ปัญหาค้ามนุษย์อย่างจริงจังต่อเนื่อง

นายพรเพชรกล่าวอีกว่า หลังจากนั้นจะเสนอให้แปลกฎหมายการแก้ไขการค้ามนุษย์ที่ได้ออกมาเป็นภาษาอังกฤษสำหรับชี้แจงให้นานาชาติรับทราบ ตลอดจนเผยแพร่ให้ประชาชนรับรู้ เพราะที่ผ่านมา สนช.อาจจะอ่อนเรื่องการประชาสัมพันธ์ไปบ้าง แต่หลังจากนี้ สนช. และหน่วยงานที่เป็นเจ้าของกฎหมายจะต้องประชาสัมพันธ์กฎหมายของตัวเองให้มากขึ้น

4 สิงหาคม 2558 หน้า 28

ตรึงจัดทำแผนพลังงาน โยงยุทธศาสตร์ประเทศ

นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ทางจังหวัดได้ประชุมจัดทำแผนกรอบพลังงาน ที่นำไปสู่การกำหนดเป้าประสงค์ด้านพลังงานของจังหวัด ภายใต้การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศ และยุทธศาสตร์พลังงานจังหวัด โดยให้ความสำคัญกับภาคขนส่ง ซึ่งมีปริมาณการใช้พลังงานในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านพลังงาน แยกเป็นมิติด้านต่างๆ เช่น ภาคอุตสาหกรรม ภาคขนส่ง ภาคการเกษตร ภาคการบริหาร ภาคครัวเรือน ชุมชน เน้นการใช้พลังงานในภาคครัวเรือน จากการสำรวจข้อมูลการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะภาคการผลิตที่เกี่ยวข้องกับยางพารา

และปาล์มน้ำมัน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการกำหนดเป้าประสงค์ และจัดทำแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการที่แท้จริง

“สำหรับการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ โดยการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ แต่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณในการดำเนินการติดตั้งสูง และในการบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้ามาให้คำแนะนำ ประหยัดพลังงานให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัด ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป”

4 สิงหาคม 2558 หน้า 5 (1)

รายได้เกษตรกรปี'58 ยังมีความเสี่ยงจากแรงกดดันราคา : ต้นทุนครัวเรือนภาคเกษตร

● ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทย

ปัญหารายได้เกษตรกรของไทยที่อยู่ในระดับต่ำและไม่แน่นอน เป็นปัญหาสะสมอย่างยาวนานของภาคการเกษตรไทย ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชเกษตรที่ยังต้องพึ่งพาสภาพดินฟ้าอากาศเป็นสำคัญ ทำให้ราคาสินค้าเกษตรมีความอ่อนไหวกระทบต่อรายได้ที่ไม่แน่นอน ผิดวาทกับภาวะฝนทิ้งช่วงที่ได้ส่งสัญญาณมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2557 ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ที่สุดของไทยอย่างเขื่อนภูมิพล มีระดับน้ำน้อยที่สุดในรอบ 51 ปี นับเป็นวิกฤติภัยแล้งครั้งใหญ่ในปี 2558 ทั้งนี้สถานการณ์ภัยแล้งครั้งนี้ที่อาจลากยาวไปถึงกลางเดือนสิงหาคม 2558 และอาจสร้างความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรและรายได้เกษตรกร จะยิ่งกดดันกำลังซื้อ และการบริโภคของภาคเกษตรกรรมให้ถูกกดทอนลงไป ทั้งยังส่งผลกระทบต่อระดับหนี้ครัวเรือนภาคเกษตรไทยให้อยู่ในระดับสูง ซึ่งอาจเป็นแรงกดดันต่อธุรกิจที่อาศัยกำลังซื้อจากกลุ่มเกษตรกร ทำยที่สุดอาจกระทบต่อความคาดหวังในการฟื้นตัวของภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปีนี้ได้

นอกจากนี้ เมื่อมองต่อไปในปี 2559 ด้วยปริมาณน้ำต้นทุนที่มีน้อยในปี 2558 จึงมีความเป็นไปได้ที่ไทยจะยังประสบกับภาวะภัยแล้งต่อเนื่องไปอีก

รายได้เกษตรกรปี'58 ยังคงน่าเป็นห่วง... แม้ราคาข้าว และยางพารา จะผ่านพ้นจุดต่ำสุดมาแล้ว

ในช่วงปี 2555-2557 รายได้เกษตรกร (รายได้ที่มาจากทำการเกษตร) มีอัตราการขยายตัวที่เป็นลบอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 รายได้เกษตรกรมีอัตราการขยายตัวติดลบอยู่ที่ร้อยละ 6.0 (YoY) ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 พบว่า การขยายตัวของรายได้เกษตรกรอยู่ในแดนลบต่อเนื่อง หรือหดตัวเฉลี่ยร้อยละ 12.2 (YoY) เป็นผลมาจากแรงกดดันด้านราคา และภาวะ

ภัยแล้งที่รุนแรงได้สร้างความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร ส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกรที่ลดลง ซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว เกษตรกรบางส่วนก็ได้มีการปรับตัวไปสร้างรายได้ที่ไม่ได้มาจากการทำการเกษตรมากขึ้น เช่น รับจ้าง งานการผลิตงานบริการ เป็นต้น เพื่อชดเชยรายได้ที่มาจากจากการทำการเกษตรที่หายไป ก็อาจช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้ระดับหนึ่ง

หากพิจารณารายได้จากการทำเกษตร โดยเฉพาะรายได้จากการเพาะปลูกพืชเกษตร เนื่องจากเป็นรายได้ของเกษตรกรส่วนใหญ่ พบว่า เส้นทางการปรับ

ตัวของราคาพืชเกษตรรายการหลักอย่างข้าว และยางพารา มีการปรับตัวลดลงต่อเนื่องและถึงจุดต่ำสุดในปี 2557 (ต่ำสุดในรอบ 5 ปี) ซึ่งเป็นราคาข้าวต่ำสุด ณ เมษายน 2557 ที่ 6,982 บาทต่อตัน และราคายางพาราต่ำสุด ณ ธันวาคม 2557 ที่ 43 บาทต่อกิโลกรัม โดยศูนย์วิจัยกสิกรรมไทย มองว่า **ณ ขณะนี้ (ก.ค.2558) ราคาข้าว และยางพาราได้ผ่านพ้นจุดต่ำสุดมาแล้ว** เนื่องจากแนวโน้มราคาน้ำมันมีเสถียรภาพมากขึ้นและปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจรุนแรงที่สุดในรอบ 18 ปี อาจช่วยหนุนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ได้ระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม จากผลของอุปทานโลกที่อยู่ในระดับสูง และภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว จึงคาดว่า ในปี 2558 แนวโน้มราคาข้าว และยางพารา อาจจะไม่ฟื้นตัวชัดเจนนักเมื่อเทียบกับปี 2557 โดยราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกเจ้า 15% อาจอยู่ที่ราว 8,000 บาทต่อตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 (YoY) เทียบกับปี 2557 ที่ 7,713 บาทต่อตัน และคาดว่าราคาเฉลี่ยยางแผ่นดิบชั้น 3 อาจอยู่ที่ราว 48.0 บาทต่อตัน หรือลดลงร้อยละ 13.4 (YoY) เทียบกับปี 2557 ที่ 55.4 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทยคาดว่า ในปี 2558 รายได้เกษตรกรอาจยังคงน่าเป็นห่วง โดยมีอัตราการขยายตัวอยู่ในแดนลบต่อเนื่อง หรืออาจหดตัวถึงร้อยละ 17.9 (YoY) เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่หดตัวร้อยละ 6.0 (YoY)

หากมองในรายละเอียดของรายได้เกษตรกรในส่วนที่เกิดจากการเพาะปลูกพืชเกษตรหลักอย่างข้าว ยางพารา และมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นพืชเกษตรสำคัญของไทยและมักจะเผชิญความผันผวนด้านราคา พบว่า ในปี 2557 รายได้ของกลุ่มเกษตรกรดังกล่าวปรับตัวลดลงมาอยู่ที่เฉลี่ย 159,902 บาทต่อครัวเรือน หรือลดลงเฉลี่ยในช่วงปี 2555-2557 ที่ร้อยละ 8.7 ต่อปี เมื่อเทียบกับปี 2555 ที่ 191,662 บาทต่อครัวเรือน จึงนับเป็นความเสี่ยงในระยะข้างหน้า หากรายได้ของเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าว ยางพาราและมันสำปะหลังยังทรงตัวในระดับต่ำ ก็อาจเป็นแรงกดดันสำคัญต่อรายได้เกษตรกรของไทยให้หนักงวลงยิ่งขึ้นด้วย

ทั้งนี้ รายได้ และรายจ่ายจากการเพาะปลูกพืชเกษตรหลักที่ไม่สอดคล้องกัน ทำให้เกษตรกรที่ปลูกพืชเกษตรหลักยังคงต้องเผชิญกับความยากลำบาก โดยในช่วงปี 2555-2557 รายได้จากการปลูกพืชเกษตรหลักปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากผลด้านราคา ขณะที่รายจ่ายจากการปลูกพืชเกษตรหลักปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่นกันอันเป็นผลจากราคาดันทุนการผลิตที่สูงขึ้น ส่งผลต่อเงินสดคงเหลือของเกษตรกรให้ลดลงด้วย โดยในปี 2557 เกษตรกรที่ปลูกพืชเกษตรหลักมีรายได้ 159,902 บาทต่อครัวเรือน ขณะที่รายจ่ายอยู่ที่ 153,622 บาทต่อครัวเรือน ทำให้มีเงินสดคงเหลือเพียง 6,280 บาทต่อครัวเรือน เพื่อนำไปใช้ในการอุปโภคบริโภคและชำระหนี้เดิม ทำให้ในบางจังหวัดเวลาเกษตรกรอาจมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย จนต้องมีการกู้ยืมเพิ่ม กระทั่งต่อฐานะทางการเงินของเกษตรกรให้ตึงตัวมากขึ้นเป็นความเสี่ยงในการชำระหนี้ในระยะข้างหน้า

ความกังวลต่อหนี้ครัวเรือนภาคเกษตรปี'58 ที่ยังขึ้นต่อ

จากแรงกดดันด้านราคา และผลจากวิกฤติภัยแล้ง

สถานการณ์รายได้เกษตรกรที่อยู่ในภาวะน่าเป็นห่วง และยังคงมีความไม่แน่นอน จากแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรที่ยังไม่ฟื้นตัวอย่างชัดเจน และปริมาณผลผลิตที่ลดลง ขณะที่รายจ่ายมีแนวโน้ม



ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

4 สิงหาคม 2558 หน้า 5 (2)

สูงขึ้น ทั้งจากภาวะค่าครองชีพ ราคาต้นพันธุ์ตูดิบ ผนวกกับการเผชิญภาวะภัยแล้งที่รุนแรง ส่งผลต่อดัชนีทุนการจัดหาแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้นด้วย ทำให้รายได้และรายจ่ายไม่สัมพันธ์กัน เกิดเป็นปัญหาหนี้ครัวเรือนภาคเกษตรที่อยู่ในระดับสูง^๕ เมื่อผนวกกับความจำเป็นของเกษตรกรที่ต้องกู้เงินเพิ่มเพื่อนำมาชำระหนี้เดิม (บ้าน รถยนต์) หรือเพื่อใช้จ่ายทั่วไป หรือกู้เพื่อลงทุนซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ก็อาจทำให้ **ปัญหาหนี้ครัวเรือนภาคเกษตรของไทยยังคงไม่หมดไปในระยะอันใกล้นี้** และเกิดเป็นวงจรหนี้ที่ วนซ้ำที่รายได้ และรายจ่ายของเกษตรกรยังไม่สัมพันธ์กัน จึงนับเป็นโจทย์สำคัญของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งอาจต้องใช้เวลาเพื่อทยอยคลี่คลายปัญหาไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยศูนย์วิจัยกสิกรรมไทย คาดว่า ในปี 2558 หนี้เกษตรกรอาจยังคงมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงที่ราว 197,000 บาทต่อครัวเรือน เทียบกับปี 2557 ที่ 187,000 บาทต่อครัวเรือน แต่ก็อาจมีปัจจัยอย่างอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในช่วงขาลงในปีนี้นำมาช่วยประคองและลดภาระชำระหนี้ต่องวดให้ลดลงได้ระดับหนึ่ง

สำหรับภาพรวมของประเทศ จากสัดส่วนหนี้ครัวเรือนภาคเกษตรต่อจีดีพีภาคเกษตรของไทย^๖ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดถึงความเปราะบางทางเศรษฐกิจการเกษตรตัวหนึ่ง โดยมาจากสัดส่วนหนี้เกษตรกรจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ ต่อจีดีพีภาคเกษตรของไทย พบว่า มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 สัดส่วนหนี้ครัวเรือนภาคเกษตรต่อจีดีพีภาคเกษตรของไทยอยู่ที่ร้อยละ 77.6 หรือปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 61.9 ในปี 2553

ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทย คาดว่า ในปี 2558 อุดหนุนหนี้ครัวเรือนภาคเกษตรของไทยยังคงร้อนแรง โดยสัดส่วนหนี้ครัวเรือนภาคเกษตรต่อจีดีพีภาคเกษตรของไทย อาจอยู่ในระดับสูงที่ราวร้อยละ 84.7 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 ที่ร้อยละ 77.6 ซึ่งเป็นตัวเลขบนการคาดการณ์ว่าในปี 2558 หนี้

เกษตรกรรวมอาจอยู่ที่ราว 1,123,513 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 5.0 (YoY) และ จีดีพีภาคเกษตร ณ ราคาตลาดอาจอยู่ที่ราว 1,326,027 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.8 (YoY)

ทางออกหนี้ครัวเรือนภาคเกษตรไทย...ลดความเสี่ยงในอนาคต

ความพยายามของภาครัฐในการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนภาคเกษตรของไทยมีมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีที่ภาครัฐได้กำหนดให้ภัยแล้งเป็นวาระแห่งชาติ จึงมีหลายมาตรการเร่งด่วนที่สำคัญ ทั้งที่ดำเนินการไปแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเตรียมพิจารณาและช่วยเหลือ ก็อาจช่วยบรรเทาภาระหนี้ของเกษตรกรได้ระดับหนึ่ง อาทิ

- **มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรของภาครัฐ** ทั้งโครงการพักชำระหนี้เกษตรกรลดภาระหนี้ การสนับสนุนสินเชื่อหรือวงงบประมาณฟื้นฟูพัฒนาอาชีพเดิมหรือประกอบอาชีพใหม่เพื่อสร้างรายได้ให้เพียงพอ รวมถึงการยกหนี้ให้เกษตรกรจำนวน 4,500 ล้านบาท อีกทั้ง คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบโครงการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรลูกหนี้ของ ธ.ก.ส. วงเงินหนี้สินรวม 116,000 ล้านบาท ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังมีแผนชำระหนี้สินให้เกษตรกรกว่า 3,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ล่าสุด ธ.ก.ส.ยังเตรียมเสนอมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.ที่ประสบภัยแล้ง วงเงินกู้รวม 60,000 ล้านบาท

- **การสร้างงาน/อาชีพให้เกษตรกร** ซึ่งอาจต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐในการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อสร้างทางเลือก/โอกาสให้กับเกษตรกรในการสร้างรายได้ นอกภาคเกษตรมากขึ้น โดยขณะนี้ภาครัฐอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการใช้งบของแต่ละจังหวัด เพื่อนำไปสู่การจ้างงานในพื้นที่ และอาจจะมีมาตรการเยียวยาอื่นๆ ตามมา

นอกจากนี้ เกษตรกรอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นทดแทน ในช่วงจังหวะเวลาที่ราคาพืชเกษตรบางรายการ

ตกต่ำ หรือในภาวะที่เกิดภัยแล้ง อีกทั้งควรเน้นการปลูกพืชสวนผสม (ลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว) เพื่อลดความเสี่ยงด้านราคา ผนวกกับควรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ จับกระแสสังคมผู้บริโภค ตลอดจนผสมผสานการปลูกสัตว์ควบคู่ ก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้หลายทาง รวมถึงควรต้องตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินที่ดีของครัวเรือน ด้วยการออม ซึ่งทั้งหมดนี้ จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ท้ายที่สุด จะเป็นการลดสัดส่วนหนี้ครัวเรือนภาคเกษตรในภาพรวมของไทยได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวจะสำเร็จได้ อาจต้องอาศัยระยะเวลา และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดสายการผลิต

4 สิงหาคม 2558 หน้า 2 (1)

:รู้เขา รู้เรา รู้อาเซียน

■ ผศ.ดร.อิทธิ พิศาลวานิช

ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ระนอง : ประตูเชื่อม AEC และ BIMSTEC

● ผมไปจังหวัดระนอง เพื่อบรรยายการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของจังหวัดระนองกับอินเดียและพม่า ซึ่งโดยตำแหน่งที่ตั้งทางกายภาพของระนองก็สามารถติดต่อกับสองประเทศนี้ได้อยู่แล้ว หลังจากบรรยายเสร็จผมและทีมงานก็ได้เดินทางไปยังจังหวัดเกาะสองและเกาะสนของพม่า

ระนองเชื่อมโยงได้ทั้งอาเซียนและอาเซียนบวกหก ที่เชื่อมโยงกับอาเซียนคือเชื่อมกับพม่าและที่เชื่อมโยงกับอาเซียนบวกหกคือประเทศอินเดีย

ระนองเป็นจังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดของประเทศไทย ปี 2557 มีประชากร 177,089 คน เนื้อที่ของจังหวัด 3,298 ตารางกิโลเมตร อยู่อันดับที่ 59 ของประเทศ มีขนาดเศรษฐกิจ 20,996 ล้านบาท อยู่อันดับที่ 73 ของประเทศ

ภาคเกษตรกรรมเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดที่ 24% ประมง 21% ตามด้วยค้าส่งค้าปลีก 10% ยางพาราและปาล์มเป็นพืชเกษตรกรรมที่สำคัญของจังหวัดระนอง ปี 2557 ระนองผลิตยางพารา มีพื้นที่ปลูก 3 แสนไร่ ได้ผลผลิต 46,000 ตัน และปาล์มน้ำมันมีพื้นที่ปลูก 9 หมื่นไร่ ได้ผลผลิต 180,000 ตัน โจทย์ของระนองต้องคือทำอย่างไรให้เศรษฐกิจระนอง นับจากนี้ไปต้องเชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัด ภาคใต้ เชื่อมอาเซียนและเชื่อมโยงกรอบความร่วมมือ "Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation หรือ BIMSTEC" ที่ประกอบด้วยบังกลาเทศ ศรีลังกา อินเดีย เมียนมาร์ เนปาล ภูฏานและไทย หรือตั้งเป้าของระนองว่า "ประตูเชื่อม AEC และ BIMSTEC" การจะถึงขั้นได้นั้น ระนองต้องมีเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเน้นอุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มและอุตสาหกรรมประมง นอกจากต้องเป็นตลาดชายแดนระหว่างระนองกับภาคใต้ของพม่าคือเขตตะนาวศรี (Tanintharyi) และศูนย์กระจายสินค้าสู่อินเดียและย่างกุ้ง

หากพิจารณาข้อมูลการค้าพบว่าระหว่างปี 2552 ถึง 2557 ไทยขาดดุลการค้ากับพม่าลดลงทุกปี โดยในปี 2557 มูลค่าการค้ารวมระหว่างไทยกับพม่าอยู่ที่ 263,000 ล้านบาท (ไทยส่งออก 136,000 ล้านบาท และนำเข้า 127,276 ล้านบาท) โดยเป็นมูลค่าการค้าชายแดนอยู่ที่ 214,356 ล้านบาทคิดเป็น 80% ของการค้าทั้งหมดแบ่งเป็นไทยส่งออก 94,006 และไทยนำเข้า 120,380 ล้านบาท ด้านระนองมีมูลค่าการค้าเป็นอันดับที่สามของด้านชายแดนไทยพม่า ระนองส่งออก 18,495 ล้านบาท และนำเข้า 1,503 ล้านบาท มีการคาดว่ามูลค่าการค้าชายแดนจะเพิ่มขึ้น 30 ถึง 40% เพราะเศรษฐกิจของพม่าดีขึ้น สินค้าที่ไทยส่งไปยังเกาะสองได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิงสัดส่วน 26% ปูนซีเมนต์และเครื่องตี้อย่างละ 5% ส่วนสินค้านำเข้าจากพม่าได้แก่ปลาป่น และสัตว์น้ำ

สำหรับโครงสร้างพื้นฐานของระนองเพื่อการเป็นประตูสู่อาเซียนและบิมสเทคนั้น ถือได้ว่ามีความพร้อมระดับหนึ่ง ปัจจุบันมีการก่อสร้างถนน 4 ช่องจราจร ซึ่งอาจจะต้องใช้เวล่อีกสัก 2 หรือ 3 ปี เมื่อเสร็จแล้วจะส่ง

ระนอง "Location" เหมาะสมเชื่อมโลก ได้เลยทั้งอินเดีย พม่า ตะวันออกกลาง และยุโรป

ผลการขนส่งสินค้าระหว่างระนองกับกรุงเทพฯ และภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ รวมทั้งการขนถ่ายสินค้าไปสู่ภาคใต้ ตอนกลางและล่างอีกด้วย (จากเดิมที่ถนนระหว่างชุมพรเข้าสู่ระนองนั้นจะเป็นทางคดเคี้ยวมาก ทำให้ต้องใช้เวลานานในการเดินทางและขนส่งสินค้าหนัก) และขณะนี้มีสายการบินระหว่างดอนเมืองกับระนองทุกวัน ทำให้มีความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวและติดต่อทำธุรกิจ แต่สิ่งที่ระนองยังขาดและจำเป็นก็คือเส้นทางรถไฟที่เชื่อมสถานีของจังหวัดชุมพรกับระนอง ที่มีระยะทาง 110 กิโลเมตร

สำหรับความพร้อมด้านท่าเรือระนองนั้นอยู่ในระดับสากลมาก เพราะเป็นท่าเรือน้ำลึกที่มีขนาด

4 สิงหาคม 2558 หน้า 2 (2)

ใหญ่ที่สุดทางทะเลฝั่งอันดามันของไทย สามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ได้ ซึ่งจะกลายเป็นประตูเศรษฐกิจสำคัญของไทย โดยเป็นฐานการขนส่งหลัก และกระจายตู้สินค้าทางทะเลฝั่งอันดามัน ผ่านท่าเรือระนอง ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ไปที่นครย่างกุ้ง เอเชียใต้ แอฟริกาและยุโรป รวมทั้งเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในกลุ่ม BIMSTEC ปัจจุบันเส้นทางขนส่งสินค้าไทยไปยังอินเดีย ลู่ว่างเรือมูไบ เริ่มจากแหลมฉบังไปยังท่าเรือสิงคโปร์ ท่าเรือ Klang Port ของมาเลเซีย จึงเข้าอินเดียใช้เวลา 12 วัน ในขณะที่ไปท่าเรือเซไนใช้เวลา 11 วัน และไปท่าเรือย่างกุ้งใช้เวลา 9 วัน แต่หากปัจจัยหลายๆ อย่างสนับสนุนและเสริมให้ท่าเรือระนองทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เกิดสิ่งๆ ที่ผมกล่าวข้างต้นจะทำให้ระยะเวลาการขนส่งไปยังตลาดอินเดีย พม่า ตะวันออกกลางรวมทั้งยุโรปลดลงไป 3 ถึง 5 วัน

อย่างไรก็ตามในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา เคยมีเรือของประเทศอินเดียชื่อว่า "GATI Coast to Coast" ทำการขนส่งสินค้าระหว่างอินเดียกับระนองแต่ก็หยุดไป เหตุผลตรงนั้นเป็นเพราะไม่มีสินค้าส่งมาระนอง และเมื่อไม่นานมานี้ก็มีบริษัทโลจิสติกส์ที่ทำกรขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือระนองกับท่าเรือย่างกุ้ง ก็มีข่าวว่าจะหยุดการให้บริการ ผมไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นอย่างไร แต่ทั้งสองกรณีน่าจะเป็นข้อคิดที่สำคัญให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องการผลักดันให้ระนองไปถึงฝันเป็นประตูสู่อาเซียนและบิมสเทค

ถ้าให้ผมไล่เรียงปัจจัยใดที่เร่งด่วนต้องทำเป็นอันดับแรก ณ ขณะนี้คือการมีเส้นทางรถไฟพร้อมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งแนวคิดการมีเขตเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้หลายรูปแบบ อาจจะเป็นเขตอุตสาหกรรม หรือเขตส่งออก (Export Processing Zone) ใดๆ ใด ใดๆ หนึ่งตามความพร้อมของพื้นที่

ผมคิดว่าระนอง "Location" ถือว่าเหมาะสมเชื่อมโลกได้เลยทั้งอินเดีย พม่า ตะวันออกกลาง และยุโรป เพราะมีท่าเรืออยู่แล้ว สำหรับแม่สอดก็มีศักยภาพแต่สามารถเชื่อมกับพม่าอย่างเดียว ในขณะที่กาญจนบุรี หากจะเชื่อมสากลได้สำเร็จนั้น ต้องไปขึ้นกับ "ท่าเรือทวาย" ซึ่งเมื่อใดยังไม่มีการตอบโต้

ผมอยากเห็นทุกภาคส่วนของระนองหาจุดอ่อนและจุดแข็งในมิติต่างๆ เมื่อพบแล้วนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบหรือส่งเสียงให้สังคมไทยรับทราบด้วย น่าจะเป็นผลดีต่อระนองในอนาคต หลังจากบรรยายแล้ว ผมได้เดินทางไปยังท่าเรือขนส่งคนจากระนองเพื่อเดินทางไปยังเกาะสอง (Kaw Thaug) ระยะทาง 5 กิโลเมตร และเกาะสน 7 กิโลเมตร เรือเร็วระหว่างเกาะสน (Thantay Kyun) กับเกาะสอง ใช้เวลาในการเดินทาง 9 นาที จริงๆ แล้ว เกาะสองไม่ใช่เกาะ แต่เป็นแหลมที่ยื่นออกมา แต่เกาะสนนั้นเป็นเกาะจริงเพราะถูกล้อมรอบด้วยน้ำทะเลสีคราม เกาะสองมีประชากร 3 แสนคน (ทั้งตะนาวศรีมีทั้งหมด 10 ล้านคน) ระยะทางจากเกาะสองไปยังมะริด 200 กิโลเมตร และจากมะริดไปทวาย 200 กิโลเมตรเช่นกัน

เศรษฐกิจของเกาะสองขึ้นกับภาคเกษตรกรรมที่สำคัญคือ ปาล์มน้ำมันที่มากกว่ายางพารา นอกนั้นประชาชนชาวเกาะสองก็ทำมาค้าขาย และทำธุรกิจท่องเที่ยว ในอนาคตจะมีการตั้งบ่อนกาสิโนอีกด้วย ส่วนเกาะสนนั้น ทั้งเกาะมีรีสอร์ทตั้งอยู่ชื่อว่า "Grand Andaman" ซึ่งมีความสวยงามมาก ในรีสอร์ทมีทั้งห้องพัก บ่อนกาสิโน ร้านสินค้าปลอดภาษี ร้านอาหาร ร้านสปา และห้องฟิตเนส โรงแรมแห่งนี้มีความเป็นไทยมาก พนักงานพูดภาษาไทยแม้ว่าจะเป็นคนพม่าก็ตาม และทุกอย่างเป็นไทยหมดทั้งภาษาพูด ป้ายต่างๆ ก็สื่อสารด้วยภาษาไทยและอาหารก็เป็นอาหารไทย นักท่องเที่ยว 70% ยังเป็นนักท่องเที่ยวไทย นอกนั้นเป็นนักท่องเที่ยวจีน ตามด้วยนักท่องเที่ยวจากยุโรป ทั้งหมดของการมาระนองครั้งนี้ ผมเห็นอะไรบ้าง ผมคิดว่าท่าเรือระนองสามารถพัฒนาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อม ผมคิดว่าเศรษฐกิจระนองจะเกิดจากการท่องเที่ยวที่เชื่อมกับพม่า และฐานการผลิตที่เชื่อมกับโลกได้ครับ



4 สิงหาคม 2558 หน้า B 12

ได้ฤกษ์อุ้มเกษตรกร ของบ1.2หมื่นล้าน

ในที่สุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย ก็ได้ฤกษ์เสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยใช้งบประมาณรวมกันกว่า 1.21 หมื่นล้านบาท

รายงานข่าวแจ้งว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 4 ส.ค. 2558 นี้ กระทรวงมหาดไทย จะเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนจากบกลางวงเงิน 6,520 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ใน 6,740 โครงการ โดยคาดว่าจะมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 2.18 ล้านครัวเรือน กลุ่มเกษตรกร 12,515 กลุ่ม

อย่างไรก็ตาม มีเงื่อนไขว่าโครงการทั้งหมดจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจะต้องทำให้ครัวเรือนเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้ยากจนและแรงงานมีรายได้เพิ่มเติมตลอดฤดูกาลผลิต 2558 ที่ประสบภัยแล้งและราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

โครงการที่จะขอสนับสนุนงบประมาณมี 9 ด้าน ประกอบด้วย 1.โครงการด้านการพัฒนาอาชีพ (ไอทีอป) 2.ด้านการผลิตพืช 3.ด้านปศุสัตว์ 4.ด้านประมง 5.ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 6.ด้านปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 7.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8.ด้านโครงสร้าง

พื้นฐานทางการเกษตร 9.ด้านสาธารณูปโภค

ขณะที่ นายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า จะรายงานให้ ครม.รับทราบถึงความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรเพื่อใช้งบประมาณ 5,600 ล้านบาทไปดำเนินการ โดยโครงการที่สามารถดำเนินการได้ทันทีคือ การรักษาที่ดินของเกษตรกรที่ติดหนี้นอกระบบ โดยให้เงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (กชก.) 600 ล้านบาท เงินจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 5,000 ล้านบาท ไปซื้อหนี้เกษตรกรและเข้ากระบวนการผ่อนชำระกับกองทุนฟื้นฟู

อย่างไรก็ตาม เงินกองทุนฟื้นฟู นั้นสามารถใช้ได้ในปีนี้ 2,000 ล้านบาท ที่เป็นเงินงบประมาณรายปีและอีก 3,000 ล้านบาท ต้องขออนุมัติจาก ครม. เพื่อนำออกมาใช้ เนื่องจากสำนักงานประมาณได้ແໜວໄວ

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า จะเสนอร่าง พ.ร.บ.รายได้เกษตรกรให้ ครม.พิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ จะกันวงเงินงบประมาณ 1% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านภาคเกษตรมาใช้สำหรับการช่วยเหลือเกษตรกร เมื่อประสบปัญหาราคาสินค้าเกษตร โดยจะมีคณะกรรมการกำหนดรายได้เกษตรกรที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน



4 สิงหาคม 2558 หน้า 9

จับตาจีนคุมเข้มสินค้าเกษตร

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรได้รับการประสานจากนางสาวอัจฉริยา จันทรวงศ์ กงสุล (ฝ่ายการเกษตร) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ว่า รัฐบาลจีนได้ผ่านกฎหมายควบคุมความปลอดภัยผลิตภัณฑ์อาหารแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.58 เป็นต้นไป เพื่อดูแลผู้ผลิตและผู้ค้าของจีน ตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบและอาหาร และความปลอดภัยของผู้บริโภคในประเทศภายหลังจีนประสบปัญหาพบสารปนเปื้อนในอาหารหลายครั้ง

“กรมฯได้จับตากฎหมายใหม่ของจีนอย่างใกล้ชิดแม้ว่ากฎหมายนี้ จะยังไม่มีผลบังคับใช้กับสินค้านำเข้าแต่ครอบคลุมสินค้าอาหารทั้งหมดที่วางจำหน่ายในจีน ดังนั้นผู้ประกอบการและผู้ส่งออกของไทยจำเป็นต้องติดตามข่าวสารและเพิ่มความระมัดระวังในการผลิตสินค้าอาหารส่งออกไปจีนมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ยังต้องเตรียมความพร้อมรองรับระบบการตรวจสอบย้อนกลับ(Traceability) เพื่อป้องกันปัญหาในการส่งออกสินค้าไปจีนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพราะจีนเป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทย โดยปี 2557 ไทยได้ส่งออกสินค้าเกษตรไปยังตลาดจีนมูลค่าประมาณ 997,153 ล้านบาท”



กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง จัดทำแปลงศึกษาการควบคุมโรครากขาวยางพารา บ้านพรุใหญ่

แหล่งที่มา : สวท.ตรัง วันที่ข่าว : 4 สิงหาคม 2558

นายชลินทร์ ประพศิตตรง มอบหมายกลุ่มอารักขาพืช จัดทำแปลงศึกษาการควบคุมโรครากขาวยางพารา บ้านพรุใหญ่ หมู่ 2 ต. บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง โดยได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันโรครากขาวยางพารา ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งเชื้อราดังกล่าว เป็นเชื้อราชั้นสูงที่ดำรงชีวิตอยู่ในดิน โดยอาศัยเศษซากพืชซากสัตว์ และอินทรีย์วัตถุเป็นแหล่งอาหาร สามารถทำลายการเจริญเติบโตของโรคพืชได้หลายชนิด เช่นโรครากเน่า และโคนเน่า โรครากขาว โรคกุ้งแห้ง โรคผลเน่าของสละ โรคไหม้ โรคใบจุดสีน้ำตาล และโรคเมล็ดด่างของข้าว

นอกจากนี้ เชื้อราไตรโคเดอร์มา ยังช่วยเพิ่มความต้านทานโรคของพืชให้มีระบบรากดี เจริญเติบโตดี แข็งแรงและทนทานต่อโรคพืชตามฤดูกาลต่างๆ และการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาใช้เอง จะสามารถช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยเคมี ปลอดภัยจากสารพิษตกค้างและสามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องด้วยต้นทุนที่ประหยัดกว่า สามารถเก็บไว้ได้ในนานปี ซึ่งวิธีการทำทุกขั้นตอนไม่ยุ่งยากเหมาะสมสำหรับเกษตรกรที่ต้องดูแลพืชสวนไร่ นาและผลผลิตในช่วงเก็บเกี่ยว ลดความสูญเสียของต้นพืชทุกชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกษตรจังหวัดตรัง กล่าวว่า เกษตรกรควรหมั่นสังเกตแปลงปลูก หากมีต้นยางพารายืนต้นตาย มีอาการใบเหลืองร่วงกิ่งแห้งตาย เปลือกบริเวณโคนต้นแตก มีแผลดำซ้ำ น้ำยางไหลออกมาจากบาดแผล บริเวณโคนต้นหรือรากเริ่มเป็นสีน้ำตาล ช่วงที่มีความชื้นในแปลงจะพบเส้นใยของเชื้อราที่เจริญเติบโตบริเวณราก หรือ โคนต้น กรณีมีอาการรุนแรงจะยืนต้นตาย และหักโค่นล้มในเวลาต่อมาพบเนื้อไม้เปื่อยยุ่ย กรณีเกษตรกรตัดต้นยางที่ยืนต้นตาย ปล่อยโคนต้นไว้โดยไม่ขุดออก จะเป็นแหล่งที่มีเชื้อราเจริญเติบโตขยายเส้นใย และมีดอกเห็ดเจริญเติบโต และมีสปอร์ออกมาขยายเป็นเส้นใย ทำลายรากยางพาราที่รากสัมผัสถึงกันได้ หรือ สปอร์ไปเจริญเติบโตในบริเวณที่มีสภาพพื้นที่เหมาะสม และเกิดโรคต่อไป หากสภาพพื้นที่เหมาะสม หรือ ต้นยางพาราอยู่ในระยะที่โรคเข้าทำลายได้

ข้อมูลข่าวและที่มา


ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์


Rewriter : ฐิติวรดา ปุยอรุณ

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณมากกว่าห้าแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาปรับตัวลดลง

 แหล่งที่มา : สวท.อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 วันที่ข่าว : 3 สิงหาคม 2558

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อ-ขาย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูล ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2558 มีราคาตั้งต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 49.52 บาท / ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 48.02 บาท / ราคายางท้องถิ่น กิโลกรัมละ 48.00 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 51.05 บาท / ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 51.00 บาท / ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 51.00 บาท / ยางฟอง กิโลกรัมละ 50.82 บาท / ยางคัทตั้ง กิโลกรัมละ 46.39 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช รวม 510,000 กิโลกรัม

วิเคราะห์สถานการณ์ราคาขายประจำวัน ยางแผ่นดิบ ปรับตัวลดลง 74 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ยางความชื้น ปรับตัวลดลง 1.24 บาท ต่อ ก.ก. / ยางแผ่นรมควัน ปรับตัวลดลง 21 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ยางแผ่นดิบท้องถิ่น ปรับตัวลดลง 20 สตางค์ ต่อ ก.ก. / น้ำยางสด ราคา ก.ก. ละ 45.75 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง / ราคาตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาอยู่ที่ 54.65 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวลดลง 81 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ตลาดเซียงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 67.97 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.33 บาท ต่อ ก.ก. / ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 52.96 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวลดลง 1.41 บาท ต่อ ก.ก.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทักษ์มงคล Rewriter : วสันต์พรพรช จำเริญนุสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>